



# ข่าวกระทรวงการคลัง

กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2273-9763 โทรสาร 0-2273-9408

www.mof.go.th

ฉบับที่ 89/2547

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2547

## คลังสัญจร ครั้งที่ 1

กระทรวงการคลังจัดโครงการคลังสัญจร ครั้งที่ 1 นำหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัด ออกให้บริการประชาชนแบบบูรณาการ ในพื้นที่ 14 จังหวัด ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันศุกร์ที่ 12 ถึงวันเสาร์ 13 พฤศจิกายนนี้

นายสุภรัตน์ วัฒนกุล ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า โครงการคลังสัญจร ครั้งที่ 1 นี้ จัดขึ้นเพื่อให้การบูรณาการการทำงานร่วมกันของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงภาคเอกชนและประชาชน เกิดความเข้าใจและมีแนวทางการทำงานประสานและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน จึงมีความจำเป็นที่กระทรวงการคลังต้องถ่ายทอดและทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้กับส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน กลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิด โดยการจัดให้มีเวทีในการชี้แจงยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลังและซักซ้อมความเข้าใจ หัวข้อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ และเป็นเวทีในการรับฟังความคิดเห็นจากเอกชนและประชาชนทั่วประเทศ อันจะเป็นตัวแบบของส่วนราชการระดับกระทรวงในการถ่ายทอดนโยบายไปยังประชาชนอย่างใกล้ชิด

กิจกรรมในโครงการมีดังนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยาย เรื่อง “กรอบการบริหารเศรษฐกิจไทย”, ปลัดกระทรวงการคลัง บรรยายสรุปยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง, รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจทั้ง 3 กลุ่ม (นายสานิต รุ่งน้อย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้, นายประกอบ ดันดียาพงศ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน และ นางลิษา เจริญศรี หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน) ร่วมกันมอบนโยบายและทิศทางการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังพื้นที่ 14 ในจังหวัด, การระดมความคิดและประสานการทำงานกับหน่วยราชการอื่นๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชน, การให้บริการทางวิชาการ การคลัง และการเงินของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการคลัง เช่น การสัมมนาปัญหาภาษี ประเภทต่างๆ รับฟังความคิดเห็นและตอบปัญหาข้อซักถาม โดยอธิบดีกรมภาษีทั้ง 3 กรม

สำหรับกิจกรรมที่กระทรวงการคลังจัดไว้บริการประชาชนผู้ร่วมงาน ได้แก่ นิทรรศการทางวิชาการและการให้บริการทางการเงิน ประกอบด้วยนิทรรศการทางวิชาการโดยกรมจัดเก็บภาษีทั้ง 3 กรม กรมบัญชีกลาง บริการให้คำปรึกษาพัสดุ CFO และกฎหมายการคลัง กรมธนารักษ์ บริการจำหน่าย-แลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญและผลิตภัณฑ์ต่างๆ, นิทรรศการโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ประเภทสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ, โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ “โครงการรัฐเอื้อราษฎร์” สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ร่วมกับ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จัดนิทรรศการและเสวนาการคลังท้องถิ่น, เสวนา SML, จำหน่ายวารสารเศรษฐกิจการคลังและแจกรายงานประจำปี และศูนย์อำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน รับผิดชอบข้อมูลและความคืบหน้าของผู้ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สิน, รับคำร้องแก้ไขปัญหาหนี้สิน, รับประสานกับอนุกรรมการอื่นๆ ในเรื่องการเมืองงานทำ การมีที่ดินทำกิน การมีงานทำของนักศึกษา

นอกจากนี้ ยังมีบริการทางการเงินและกิจกรรมต่างๆ โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน บริการโครงการธนาคารประชาชนเพื่อกรณีฉุกเฉิน (Quick Cash) และสินเชื่อทุกประเภท ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) บริการรับจองสิทธิ์โครงการ สปส.-ธอส., เงื่อนไขพิเศษในการจองสินเชื่อบ้าน, กิจกรรมทางการเงินของ ธอส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน, คลินิกแก้ไขปัญหา, รับฝากเงินออมทรัพย์ “ทวีสิน” ชุดโอลิมปิก, รับสมัครคนพันธุ์ A, โครงการความร่วมมือทางการเงิน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจรากหญ้า (3 ประสาน), จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ให้คำปรึกษาด้านการเงิน บริการสินเชื่อ OTOP และสินเชื่อโครงการประเภทต่างๆ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ และแจกคู่มือผู้ประกอบการของสมาคมธนาคารไทย ทั้งนี้ นิทรรศการและการให้บริการทางการเงิน เปิดให้บริการในวันที่ 12 ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น. และวันที่ 13 พฤศจิกายน ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.

ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่า โครงการคลังสัญจร ครั้งที่ 1 นี้จะมีผู้ร่วมงานจากทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด, อบจ., อบต., อธิการบดีมหาวิทยาลัย, ผู้นำชุมชน, ผู้นำเกษตรกร, พ่อค้าและผู้ประกอบการ, นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เป็นต้น จำนวนประมาณ 700 คน จาก 14 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, ชัยนาท, นครปฐม, นครสวรรค์, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, ราชบุรี, ลพบุรี, สระบุรี, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง และอุทัยธานี